



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ทปอ.คิดปลดแอกขอแยกกระทรวงอีกครึ่ง

โดย เดลินิวส์ วัน ศุกร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551 11:49 น.

รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ ทปอ.เคยมีมติที่จะขอให้แยกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มาตั้งเป็นกระทรวงการอุดมศึกษาและการวิจัย ที่มีบทบาทในการกำกับดูแลงานอุดมศึกษาและงานวิจัยของประเทศ โดยได้เสนอเรื่องนี้ต่อคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) พร้อมทั้งให้เหตุผลว่า การรวม สกอ.อยู่กับ ศธ. นั้นมีข้อเสียมากกว่าข้อดี ทำให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยไม่คล่องตัว แต่ คปค.ก็ไม่ได้ให้ความเห็นชอบโดยให้เหตุผลว่า สกอ.เพียงร่วมกับ ศธ.ได้ไม่นาน อย่างไรก็ตาม มาถึงวันนี้ นับเป็นเวลา 4 ปีแล้วที่มีการปรับโครงสร้าง ศธ. ซึ่งก็ยังไม่มียอะไรเปลี่ยนแปลง การทำงานของมหาวิทยาลัยก็ยังไม่คล่องตัวเหมือนเดิม ในขณะที่มหาวิทยาลัยมีจำนวนเพิ่มขึ้นหลายร้อยแห่ง และมหาวิทยาลัยก็ต้องทำงานโดยเน้นการทำวิจัยมากขึ้น ดังนั้นตนเห็นว่ถึงเวลาแล้วที่ สกอ.จะต้องขอแยกตัวออกมาเป็นกระทรวงอุดมศึกษา เสียที

รศ.ดร.มณฑล กล่าวต่อไปว่า ในวันที่ 16 ก.พ.นี้ จะมีการประชุม ทปอ. ที่ มน. ตนจะนำเรื่องนี้เข้าไปหารือ เพื่อรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่งว่า ยังยืนยันกับเรื่องนี้อยู่หรือไม่ ซึ่งเท่าที่ได้คุยกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยและฟังเสียงบุคลากรในมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่ยังคงต้องการแยกกระทรวง เพื่อจะได้เน้นการทำวิจัยได้มากขึ้นและมีความคล่องตัวในการบริหารด้วย ส่วน ศธ.ก็จะได้ทำหน้าที่ดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีงานมากอยู่แล้วให้เต็มที่ต่อไป ซึ่งขณะนี้หลายประเทศ เช่น มาเลเซีย อิตาลี ฝรั่งเศส ฯลฯ ก็มีการแยกการอุดมศึกษาออกมาเป็นกระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัยโดยเฉพาะ เพื่อความเป็นอิสระทางวิชาการและคล่องตัวในการบริหารงาน ทั้งนี้หากที่ประชุม ทปอ.มีมติยืนยันที่จะให้แยกกระทรวง ตนก็จะนำเรื่องเสนอรัฐบาลใหม่ ซึ่งถ้ารัฐบาลมีแนวคิดที่จะปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม เราก็จะขอให้มีการปรับปรุงโครงสร้าง ศธ.ด้วย โดยจะผลักดันให้บรรจุเป็นนโยบายที่จะ

ที่ชัดเจน จะเป็นการปลดปล่อยพลังอุดมศึกษาให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่มากขึ้น โดยเฉพาะงานวิจัยที่มีส่วนสำคัญมากในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ.